



## ประชาสัมพันธ์

### ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนตำบลดอนตะหนิน

จัดทำโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน

อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

โทร.0-4424-9170

## การบริหารจัดการ ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนตำบลดอนตะหนิน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีความประสงค์จะจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่กลุ่มเป้าหมายทางสังคม ได้แก่คนพิการ เด็ก คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างกระบวนการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายทางสังคมเหล่านี้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง สามารถ เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ได้อย่าง เท่าเทียมและทั่วถึง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้แจ้งความประสงค์ขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้พิจารณาคัดเลือกให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้รับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ประจำตำบลดอนตะหนิน โดยสำนักงาน กสทช. จะดำเนินการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าจ้างบุคลากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีจำเป็น ตลอดระยะเวลา ๓ ปี ในการจัดตั้งศูนย์ฯ แห่งนี้ กสทช. ได้ให้การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำนวน ๑๐ ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ ชุด พร้อมระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่จำเป็นสำหรับ

การให้บริการ แก่ประชาชน และเปิดใช้บริการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนประจำตำบลดอนตะหนินอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

## วัตถุประสงค์ของศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ตำบลดอนตะหนิน

๑. เพื่อกระจายบริการโทรคมนาคมให้ประชาชนได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง
๒. เพื่อสร้างโอกาสและลดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการ เช่น คนพิการ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย
๓. เพื่อสร้างศักยภาพและทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารให้แก่คนในชุมชน
๔. เพื่อเพิ่มช่องทางแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเอง

## การบริหารงาน

### การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อินเทอร์เน็ต ชุมชนตำบลดอนตะหนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนประจำตำบลดอนตะหนิน เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลกิจการทั่วไปของศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และดำเนินกิจกรรมตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนตำบลดอนตะหนิน ประกอบด้วย

๑. นางโชติกา สาอุตม์ นายก อบต.ดอนตะหนินประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ
๒. นายเพทาย คงพันธุ์รัตนารองนายก อบต.ดอนตะหนินรองประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ

